

โคราช พร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43



กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 ในปีนี้ จะจัดขึ้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ใช้ชื่อว่า **นครราชสีมาเกมส์** ภายใต้คำขวัญ “ **สร้างมิตรไมตรี สร้างสามัคคี ด้วยกีฬา** ” โดยมีมาสคอต “ **สีมา** ” ช้างสีงา สัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่ถูกค้นพบซากโบราณที่ นครราชสีมาเป็นสัตว์นำโชค และเป็นสัญลักษณ์ในการแข่งขันครั้งนี้

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(อบจ.) และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า อบจ.ได้รับมอบหมาย จากทางจังหวัด ในเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 พ.ศ. 2557 หรือ “ **นครราชสีมาเกมส์** ” ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2557 โดยหน้าที่หลักของ อบจ.นครราชสีมา คือ การปรับปรุงสนามการแข่งขันทั้งหมด 28 สนาม เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาทั้ง 47 ชนิดกีฬา การเตรียมความพร้อมนักกีฬาของจังหวัด การเลี้ยงรับรองนักกีฬาจากทั่วประเทศ การดูแลหมู่บ้านนักกีฬา การเดินทางระหว่างการแข่งขัน ทั้งนักกีฬา โค้ช กรรมการ และเจ้าหน้าที่ต่างๆ โดยรวมประมาณ 14,000 คน ซึ่ง อบจ. โคราช ได้ร่วมมือกับ กกท. ทุ่มงบประมาณจำนวนมาก เพื่อเตรียมความพร้อมในครั้งนี นอกจากนี่ยังถือเป็นการเตรียมการสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาคณพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2558 หรือ “ **โคราชเกมส์** ” ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2558 อีกงานหนึ่งด้วย



“ เราได้เริ่มเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยในแต่ละสนาม ของแต่ละประเภทกีฬาแล้ว โดยเฉพาะสนามกีฬาของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะใช้เป็นสนามหลักสำหรับพิธีเปิดและปิด และเคยใช้รองรับการแข่งขันกีฬาในระดับโลกมาแล้ว เช่น การแข่งขันวอลเลย์บอลชุดเยาวชน และวอลเลย์บอลทีมชาติที่ผ่านมา เราจะทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น และอีกหลายสนามก็จะมีการปรับปรุง ดูแล ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน พร้อมใช้งานได้ทันที แม้บางส่วนต้องสร้างขึ้นใหม่ เช่น สร้างสนามเปตองใหม่อีก 20 สนาม โดยทุกอย่างจะต้องเตรียมให้เสร็จก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อความมั่นใจในฐานะเจ้าภาพ ” นายก อบจ.โคราช กล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับไม่ต่อในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ต่อจากจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะเจ้าภาพ จังหวัดจึงได้เตรียมพร้อมสำหรับต้อนรับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามคำขวัญที่ว่า **เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน** โดยผู้มาเยือนจะได้สัมผัสถึง บรรยากาศ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวอันลือชื่อของจังหวัดจำนวนมาก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในระยะใกล้ สำหรับให้นักกีฬา ได้มีโอกาสเดินทางเยี่ยมชมได้ในช่วงพักการแข่งขัน เช่น วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่, ปราสาทหินพิมาย, วังน้ำเขียว,

เขาใหญ่ เป็นต้น